



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ โทร ๑๓๕๑

ที่ พบ ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/ ๓๑

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ต้นเรื่อง

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ EB ๒๔ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อเท็จจริง

ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อพิจารณา

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เห็นควรจัดทำประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวศิริพร ศรีนารายณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐-๓๒๗๐-๙๙๙๙

ที่ พบ ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/ ๓๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้าง องค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและ เคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริการทั่วไป งานนิติกร ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายรัตนพล บุญใหญ่)
นิติกร

(นายธานินทร์ สมรมิตร)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวศิริพร ศรีนารายณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี